



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้วยเม็ก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๓๘๘ ๙๐๙๐ - ๑

ที่ กส ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๕

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดในการประเมินทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด จำนวน ๒๒ ข้อคำถาม และหนึ่งในจำนวนนั้นคือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล MOIT ๒ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน นั้น

ในการนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลห้วยเม็ก ขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖) ดังนี้

๑. เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ไม่พบการร้องเรียนแต่อย่างใด
 ๒. เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่พบการร้องเรียนแต่อย่างใด
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายธีระพงษ์ อุบลศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ/อนุญาต

(นายวิษณุกร อ่อนประสงค์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลห้วยเม็ก
ตามประกาศโรงพยาบาลห้วยเม็ก
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้วยเม็ก พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลห้วยเม็ก วัน/เดือน/ปี : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) Linkภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นวรรตน์ เอื้อกิจ (นางสาวนวรรตน์ เอื้อกิจ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง ธีระพงษ์ อุบลศรี (นายธีระพงษ์ อุบลศรี) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ปิยะชาติ จำปารัตน์ (นายปิยะชาติ จำปารัตน์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗	